

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số ~~24~~ 24/CV-FLC

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

V/v: Số liệu trên Báo cáo tài chính năm
2016 được kiểm toán

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC**”) xin gửi đến Quý Ủy ban lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ của Quý Ủy ban dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Vừa qua, Tập đoàn FLC đã nhận được Công văn số 2467/UBCK-GSĐC ngày 04/5/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**Công văn của UBCK**”) về việc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K đã bị đình chỉ tư cách thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính phát sinh trong năm 2016 của các công ty đại chúng. Do đó, việc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn FLC là không hợp lệ. Tuân thủ yêu cầu của Quý Ủy ban và nhằm minh bạch thông tin với các cổ đông, ngày 20/05/2017 Tập đoàn FLC đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (“**Công ty Nhân Tâm Việt**”) để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn FLC.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, ngày 05 tháng 06 năm 2017, Công ty Nhân Tâm Việt đã phát hành các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Tập đoàn FLC. Theo đó, Công ty Nhân Tâm Việt đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với các Báo cáo tài chính của Tập đoàn FLC cho năm tài chính 2016. Đồng thời, tại Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty Nhân Tâm Việt, kết quả các số liệu và tỷ lệ tài chính cơ bản, kết quả hoạt động kinh doanh không có sự chênh lệch trọng yếu với kết quả tại các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phát hành trước đó. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu tăng 0,78%; giá vốn tăng 0,97%; lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 1,27%; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 1,65%; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 0,72%. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này là do Công ty Nhân Tâm Việt – với tư cách là một đơn vị kiểm toán độc lập, không hề chịu ảnh hưởng từ những kết quả, số liệu tại Báo cáo kiểm toán trước đó cũng như của Tập đoàn FLC - đã phân loại, trình bày lại và đưa ra các ước tính kế toán có nhiều điểm khác biệt để đảm bảo đưa ra kết quả kiểm toán trung thực nhất.

Việc Tập đoàn FLC thực hiện kiểm toán lại và việc Công ty Nhân Tâm Việt chấp nhận toàn phần đối với các Báo cáo tài chính của Tập đoàn FLC cho năm tài chính 2016 chính là một minh chứng về tính tin cậy và xác thực về hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của chúng tôi. Đồng thời, với những chênh lệch không đáng kể về số liệu cũng không làm ảnh hưởng đến các kế hoạch kinh doanh hay kế hoạch hoạt động khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thông qua.

Tập đoàn FLC xin trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý Cơ quan cập nhật thông tin của doanh nghiệp!



Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thành Vinh

